

# Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân



Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Thời điểm này, bệnh đạo ôn đã phát sinh trên đồng ruộng và dự báo có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Mến, thôn Ái Quốc, xã Bình Định (Kiến Xương) vừa phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn hại lá cho 1,2 mẫu ruộng của gia đình theo khuyến cáo của HTX SXKD DVNN. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng, vết bệnh đạo ôn trên một số khóm lúa vẫn có dấu hiệu lan ra. Bà Mến cho biết: Vì sáng sớm và ban đêm có sương mù dày đặc, thuốc phun trong ngày nắng yếu nên hiệu lực của thuốc giảm. Hàng ngày, tôi kiểm tra đồng ruộng, nếu diện tích của bệnh nặng hơn tôi sẽ phun lại lần 2 và tranh thủ vào đầu giờ chiều

để mặt lá khô hẳn, tăng tác dụng của thuốc.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cho biết: Lúa xuân của huyện đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ, một số diện tích giai đoạn cuối đẻ nhánh. Những ngày qua, thời tiết ban ngày nắng nóng, ẩm độ không khí cao, mưa nắng xen kẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa xuân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, chuột. Trạm đã có thông báo, hướng dẫn các địa phương phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 3 - 5/4 cho diện tích lúa có mật độ sâu từ 50 con/m<sup>2</sup> trở lên, đồng thời phun thuốc

đoạn phân hóa đòng, tập trung ở những ruộng xanh tốt, chân quần ven làng, vùng gần ánh sáng đèn... để bảo vệ lá đòng, lá công năng, tập trung ở các xã: Nguyễn Xá, Trọng Quan, Đông Vinh... Sâu cuốn lá nhỏ đợt này gây hại diện hẹp và không đồng đều. Do đó, Trạm phân công cán bộ phối hợp với các địa phương xác định diện tích phun cho phù hợp, không phun tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường. Đối với bệnh đạo ôn hại lá đang gia tăng, chúng tôi cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng kịp thời phát hiện bệnh. Quan sát trên lá lúa thấy các vết bệnh có hình chấm kim, hình thoi, màu xám tro tỷ lệ bệnh từ 3 - 5%, tranh thủ điều kiện thời tiết khô thoáng dùng thuốc hóa học để phòng, trừ. Đặc biệt, lưu ý phòng, trừ cho các ruộng lúa nếp, TBR225, Q5... Sau phun 5 - 7 ngày cần kiểm tra lại, nếu vết bệnh chưa khỏi cần tiếp tục phòng, trừ lần 2.

Lúa xuân trong tỉnh đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh, một bộ phận ở giai đoạn phân hóa đòng - làm đòng. Những ngày qua, do ảnh hưởng của gió Đông Nam ẩm, trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, trời âm u, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn hại lá tiếp tục phát sinh, phát triển. Qua điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến nay toàn

tỉnh có khoảng 2.500ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn, tập trung ở một số giống nhiễm; tỷ lệ bệnh trên giống nhiễm trung bình từ rải rác đến 3% số lá, nơi cao 10 - 20%, cá biệt 30 - 50% số lá và đã xuất hiện các khóm lùn lụi trên nếp, TBR225, nhiều vết bệnh mới, vết bệnh cấp tính đang phát triển có khả năng lây nhiễm cao.

Ông Nguyễn Xuân Thanh cho biết thêm: Dự báo với điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển, sinh trưởng của cây lúa đang ở giai đoạn mầm, thời gian tới bệnh đạo ôn sẽ gây hại nặng trên giống nhiễm nếu không có biện pháp phòng, trừ hiệu quả, kịp thời. Chi cục đã có thông báo gửi các địa phương, trong đó khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, giữ nước nông trên ruộng để lúa làm đòng thuận lợi và tăng hiệu quả của việc phòng, trừ bệnh. Không phun các loại phân bón qua lá và các loại thuốc kích thích sinh trưởng, đặc biệt trên những diện tích lúa đang bị nhiễm bệnh đạo ôn, không bón đạm đơn nuôi đồng ruộng, trừ bệnh đạo ôn hại lá trên các giống nhiễm bệnh như nếp, TBR225, BC15... Khi ruộng lúa có tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên. Đối với những diện tích lúa bị bệnh nặng, trước khi phun thuốc phải vệ sạch những lá bị bệnh, sau khi phun thuốc từ 5 - 7 ngày cần kiểm tra lại, nếu thấy vết bệnh mới xuất hiện cần phun thuốc lại lần 2. Ngoài ra, đối với diện tích lúa trở bông trước ngày 5/5, đặc biệt là trên các giống lúa nhiễm bệnh nhất thiết phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần: lần 1 khi ruộng lúa thấp thỏ trổ; lần 2 khi ruộng lúa trở thoát hoàn toàn.

NGÂN HUỖN

## Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng 1,5%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, quý I/2024, hoạt động của ngành ngân hàng Thái Bình an toàn, ổn định. Đến hết tháng 3/2024, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt gần 125.000 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 5,9% và tiền gửi dân cư chiếm 94,1% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 93.150 tỷ đồng, giảm 1% so với thời điểm 31/12/2023; trong đó cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,1%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,3% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 52,6% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu ước chiếm 0,85% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình). Tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 430.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 79,2% tổng doanh số thanh toán.



Quý I/2024, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 79,2% tổng doanh số thanh toán.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

## Gần 3,5 tỷ đồng dư nợ cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh có 45 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ cho vay đạt gần 3,5 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh giải ngân cho 22 khách hàng với số tiền 1,79 tỷ đồng; trong đó huyện Đông Hưng giải ngân đạt cao nhất với số tiền 620 triệu đồng cho 7 khách hàng.

Để giải ngân hết số tiền hơn 3 tỷ đồng được trung ương phân bổ cho vay người chấp hành xong án phạt tù năm 2024, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; căn cứ vào danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn do công an xã, phường, thị trấn cung cấp, triển khai thực hiện cho vay theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng công an giám sát việc sử dụng vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả...

MINH HUỠNG

# Phòng, chống cúm gia cầm trong thời điểm giao mùa

Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Để chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện các biện pháp, quyết tâm không để cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

### Tuyên truyền nâng cao nhận thức người chăn nuôi

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở gia cầm nuôi và chim hoang dã, do virus gây ra, có thể gây chết gia cầm với tỷ lệ lên đến 100%. Virus có thể sống tới 35 ngày trong chuồng nuôi có nhiệt độ thấp, tới vài tháng trong phân gia cầm mắc bệnh, xác gia cầm chết, trong các sản phẩm thịt gia cầm đông lạnh. Đặc biệt, virus có thể lây nhiễm và gây bệnh cho người. Virus cúm gia

cầm (các chủng virus A/H5 bao gồm: H5N1, H5N6, H5N8...) lây trực tiếp thông qua tiếp xúc nuôi nhốt chung gia cầm khỏe mạnh với gia cầm mắc bệnh hoặc nuôi thả cùng nhau; lây nhiễm từ chim hoang dã có mang mầm bệnh; lây gián tiếp thông qua phân, máu, chất bài tiết của gia cầm, chim hoang dã, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, lồng nhốt, chất độn chuồng, bao bì đựng cám... có mang mầm bệnh.

Cũng như các hộ chăn nuôi khác, anh Bùi Văn Đoàn, xã Văn Lạng (Hưng

Hà) sau khi tái đàn gia cầm đã chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó đã tiêm vắc-xin cho 2.000 con ngan thịt, trên 1.000 gà thương phẩm. Anh Đoàn chia sẻ: Hiện một số tỉnh, thành phố trong nước đã có những ổ dịch cúm gia cầm, do đó tôi rất lo lắng. Đối với trang trại của gia đình đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Chuồng trại phải mát về mùa hè, ấm về mùa đông, sạch sẽ, có sàn trên cao, chất thải ở dưới phải được vệ sinh

thường xuyên tránh gây ô nhiễm môi trường... Đặc biệt là thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia cầm theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Còn đối với trang trại của ông Phạm Văn Trảng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) với quy mô nuôi đến 16.000 gà đẻ, 7.000 gà hậu bị, những ngày qua trang trại đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống chuồng nuôi để chủ động phòng, chống cúm gia cầm. Ông Trảng chia sẻ: Tôi đã kiểm tra lại hệ thống quạt thông gió, bảo đảm nhiệt độ phù hợp, ổn định. Nâng cấp hệ thống gạt phân tự động, bảo đảm vệ sinh thú y, môi trường sạch sẽ, chăm sóc thuận tiện, dễ dàng nhằm hạn chế dịch bệnh. Ngoài ra, khi gà giống nhập về được đưa vào chuồng nuôi theo dõi từ 10 - 15 ngày, gà khỏe mạnh mới đưa vào chuồng nuôi chính để hạn chế dịch bệnh xâm nhập đàn gia cầm.

### Không chủ quan, lơ là trước cúm gia cầm

Quý I/2024, các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 7.000 lít hóa chất được UBND tỉnh hỗ trợ, tích cực thực hiện công tác phòng, chống cúm gia cầm như: tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chuồng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra và cấp 186 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật cho 9.409 con lợn; 1.228.714 con gia cầm và 212 con trâu, bò và cấp 18 giấy chứng nhận kiểm dịch cho 226.572kg sản phẩm động vật. Trạm kiểm dịch động vật Cầu Ngàn đã kiểm soát 96 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, góp phần ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi

cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh và lây nhiễm sang người, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi về cơ chế phát sinh, lây lan và biện pháp phòng, chống cúm gia cầm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với cơ quan thú y đồn đốc, kiểm tra, thanh tra việc kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nghi mắc bệnh, không bảo đảm an toàn thực phẩm... Thời điểm giao mùa, thời tiết có nhiều thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người, Chi cục khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp: không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; bảo đảm ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Người dân không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

MANH THẮNG

# TÂN TIẾN ĐƯỢC GIÀ DƯA CHUỘT VỤ XUÂN



Bà Nguyễn Thị Khen, thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến phấn khởi vì dưa chuột được giá.

Bằng kinh nghiệm canh tác, mặc dù điều kiện thời tiết vụ xuân năm nay bất thuận nhưng ông Trần Văn Quyết, thôn Lương Ngọc vẫn trồng gần 1 sào dưa chuột. Ông bộc bạch: Không trồng cũng tiếc của lắm. Từ lúc vào bầu cho đến khi thu hoạch có hơn 1 tháng, có đồng ra, đồng vào chi tiêu cũng bớt bằng bố hơn. Năm nay dưa được giá, đi bán cũng phấn khởi. Trồng dưa chuột chỉ cần chú ý chăm sóc, bảo vệ ngay từ khi vào bầu cho đến khi dưa leo giàn thì dù giá có thấp cũng cho thu nhập gấp nhiều lần so với cấy lúa.

Cây dưa chuột trồng trên đồng đất Tân Tiến đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay, tập trung chính ở vụ xuân và vụ đông. Trồng dưa chuột vụ xuân có những ưu điểm nổi trội: chi phí thấp, ít tốn công lao động, nhu cầu thị trường lớn nên hàng năm diện tích trồng cây dưa chuột vụ đông xuân của xã đạt gần 30ha. Xác định mở rộng

diện tích trồng dưa chuột vụ xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao nên HTX, các thôn làng đã căn cứ vào đặc điểm đất của từng vụ đông, cánh đồng của từng thôn làng để tiến hành quy hoạch vùng sản xuất thuận tiện cho quá trình phục vụ tưới, tiêu và chăm sóc của người dân.

Nhiều năm nay, cây dưa chuột vụ xuân đã mang lại giá trị kinh tế cao được nông dân xã Tân Tiến mở rộng diện tích, đặc biệt ở các thôn Lương Ngọc và An Nhân. Với thời gian chỉ 60 - 70 ngày, nông dân thu lãi hơn 3 triệu đồng/sào. Đây là hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất trên đất hai lúa của xã. Việc chuyển dịch trồng cây dưa chuột vụ xuân cũng như cây màu khác như mía, sắn dây, ngô ngọt, ngô nếp mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Tân Tiến là hướng đi giúp người dân gần bố hơn với đồng ruộng.

TRUC LAM (Đài TTTT Hưng Hà)



Hộ nông dân xã Thái Phúc (Thái Thụy) tập trung chăm sóc đàn gia cầm.